

THƯ NGỎ

**Kêu gọi cán bộ, giáo viên, Công nhân viên ngành giáo dục huyện
ủng hộ quỹ vận động cho Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Thuận**

Kính gửi: Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn các trường học;

Cán bộ, giáo viên, Công nhân viên trong ngành giáo dục Vĩnh Thuận.

Căn cứ công văn số 1337/SGDDĐT-HCGC ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc thành lập, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận có trên 200 cán bộ, công chức, viên chức công tác trong Ngành giáo dục đã về hưu, nghỉ việc trở về cuộc sống đời thường. Hội đã vận động được 156 cán bộ, giáo viên, công nhân viên vào hội, để tiếp tục tập hợp lực lượng này vào tổ chức Hội Cựu giáo chức, nhằm có điều kiện tham gia góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục huyện nhà theo khả năng và điều kiện cho phép. Đồng thời, có dịp giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần, vật chất; tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần thắng lợi chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo, phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu **“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”**.

Do Hội Cựu giáo chức là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp, được những người là cựu giáo chức đứng ra thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo nguồn kinh phí để trang trải cho hoạt động của Hội, không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Để giúp cho Hội Cựu giáo chức có kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm; sau khi thảo luận và có sự nhất trí trong Ban thường vụ Hội; Hội CGC đã xin ý kiến và được Chi bộ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nhất trí; Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức huyện tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành ủng hộ đóng góp quỹ hội theo hình thức tự nguyện. Số tiền vận động được, đơn vị gửi vào tài khoản của Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Thuận, số tài khoản 7703201003732 ngân hàng Agribank Vĩnh Thuận. Thời gian vận động từ tháng 4/2023 đến tháng 10/2024.

Công chức vì nghĩa cử cao cả, tri ân những ai đã từng làm việc, cống hiến cho ngành giáo dục. Chúng ta ghi nhớ và biết ơn bằng hành động thiết thực là tìm biện pháp quan tâm, giúp đỡ khi các nhà giáo và người lao động đã trở về với cuộc sống đời thường, nhất là những trường hợp bệnh tật, khó khăn, neo đơn cần kịp thời động viên, giúp đỡ.

“Chăm sóc cho cựu giáo chức hôm nay, tức là chăm lo cho chính chúng ta sau này”.

Rất mong được các cấp lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành giáo dục nhiệt tình ủng hộ, để Hội có điều kiện hoạt động và chăm sóc tốt hơn cho những Cựu giáo chức ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Thuận, xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà **“Sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt”**.

Trân trọng!

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Chủ tịch Hội CGC

Trần Văn Ba